



รางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๓๗

นางอาจันต์ แก้วตาบุตร

ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับประถมศึกษา

นางอาจันต์ แก้วตาบุตร เกิดวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๐ อายุ ๔๗ ปี วุฒิ กศ.บ. เอกภาษาไทย จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก เริ่มรับราชการ ในตำแหน่งครูตรี อนุบาลพิษณุโลก เมื่อปี ๒๕๑๓ สอนอยู่จนกระทั่งปัจจุบันดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ สอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยวิชาจริยศึกษา นอกจากนี้ยังรับผิดชอบเป็นหัวหน้าหมวดวิชาจริยศึกษาของโรงเรียน รวมระยะเวลา ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒๔ ปี

นางอาจันต์ แก้วตาบุตร เป็นผู้มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู ตั้งใจ สอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความรักและเอาใจใส่ เสริมสร้าง ศรัทธาให้เกิดแก่ศิษย์และเพื่อนร่วมงาน ยึดมั่นในพุทธศาสนา และประพฤติตน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็นทั่วไป

ด้านการสอน เป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนและมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก้ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริม ลักษณะนิสัย วิชาจริยศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาเป็นนามธรรม ยากแก่การเรียนการสอน โดยคิดค้นและประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน ที่เป็นรูปธรรมเป็นแสงสีและเสียง ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนเกิดความกระตือรือร้น ไม่เบื่อหน่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ การสอนจะใช้สื่อและเทคนิควิธีการ

หลาย ๆ รูปแบบ เตรียมการสอนล่วงหน้าทุกครั้ง จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน และเนื้อหา โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการบูรณาการเนื้อหา ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์อื่น ๆ ควบคู่กันไป มีการวัดและประเมินผล ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยวิธีการต่าง ๆ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตใจ ยึดมั่นในพุทธศาสนา มีระเบียบวินัยเมตตากรุณา และมีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักนำ หลักธรรมมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

จากความรู้ความสามารถได้คิดค้นประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อประกอบ การเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เช่น หูฟังสมาธิ กระดานสมาธิ เกมกฎระเบียบวินัย บัตรคุณธรรม สไลด์ประกอบเสียง คำบรรยายเรื่องมรยาทไทย สร้างคู่มือการผลิตและการใช้สื่อการสอนวิชาจริยศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดทำโครงการเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามก โครงการห้องเรียนเงินล้าน โครงการ แข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับประเทศ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมทางพุทธศาสนา โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ และมรยาทนักเรียน สามารถปฏิบัติและแสดงออกถึงความสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่าง ๆ ได้รับรางวัลทั้งระดับกลุ่ม ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน เช่น ชนะเลิศโล่พระราชทาน การตอบปัญหาธรรมะระดับประเทศ และการประกวดสวดมนต์หมู่

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำความรู้ ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยร่วมกับคณะครูเขตการศึกษา ๗ เขียนแผนการสอน พระพุทธศาสนาชั้นประถมปีที่ ๕-๖ เขียนบทเรียนสำเร็จรูป RIT วิชาพระพุทธศาสนา และจริยศึกษา ชั้นประถมปีที่ ๕ ของ กรมวิชาการ เป็นวิทยากรสาธิตสื่อการสอน ให้

คณะครูที่เข้าอบรมการทำผลงานทางวิชาการ เป็นวิทยากรแนะแนวการสอนพระพุทธศาสนา และการฝึกมรรยาทแก่ผู้บริหารและคณะครูของกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสอนธรรมะ และการฝึกสมาธิแก่นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ทำให้ประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลที่สำคัญในชีวิต เช่น สมาชิกคุรุสภาดีเด่นด้านจริยธรรมของอำเภอชนะเลิศประกวดสื่อการสอนระดับประถมศึกษาของสถาบันราชภัฏพิบูลย์โลก ชนะเลิศครูผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด รางวัลครูผู้ประสานงาน ดีเด่นระดับประเทศ จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ชนะเลิศครูผู้มีจรรยาบรรณที่ดีเด่น จากคุรุสภา รางวัลดีเด่นการประกวดสื่อการสอนระดับประถมศึกษาระดับจังหวัด และระดับเขตการศึกษา ๗ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ของคุรุสภาระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๓๖

จากความสามารถและผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ดังที่ปรากฏแล้วข้างต้น อุทิศเวลาให้กับทางราชการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกายและกำลังทุนทรัพย์ บางส่วนเพื่อ ประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จึงนับได้ว่า นางอาจินต์ แก้วตาบุตร เป็นผู้สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๗ การทำผลงานทางวิชาการทั่วประเทศ และเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและ พิจารณาแบบเรียนวิชาเคมี ของ สสวท. ด้วย

จากผลงานดังกล่าวมาแล้วข้างต้น นับได้ว่า นายสมเจตน์ นิลเนตร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการศึกษาดูโดย ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนส่งเสริมผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ ในการเรียน รู้จักการวางแผนในการทำงาน เสียสละแรงกาย แรงใจและทุนทรัพย์ บางส่วน นำความคิดความรู้ช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยการนำวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จึงนับได้ว่าเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๗

ที่มาข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๘). **ครูดีคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๑๓๐-๑๓๒.